

Duy Trì Kết Nối

Kết nối với điện thoại của quý vị

Tìm hiểu thêm trên các tờ rơi có liên quan:

- Nguồn Tiếp Liệu Khi Khẩn Cấp
- Chuẩn Bị Sẵn Sàng Trong Tình Huống Khẩn Cấp Cho Cá Nhân và Gia Đình
- Chuẩn Bị Sẵn Sàng Ứng Phó Thảm Họa Tại Nhà

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Take5toSurvive.com

Kết nối trên Twitter

PublicAlerts:
[@PublicAlerts](https://twitter.com/PublicAlerts)

Cơ Quan Dịch Vụ Thời Tiết Quốc Gia Portland:
[@NWSPortland](https://twitter.com/NWSPortland)

Hội Chữ Thập Đỏ:
[@RedCrossCasc](https://twitter.com/RedCrossCasc)

Văn Phòng Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Oregon:
[@OregonOEM](https://twitter.com/OregonOEM)

Quận Washington:
[@WashcoOregon](https://twitter.com/WashcoOregon)

Đường phố Quận Washington:
[@WashcoRoads](https://twitter.com/WashcoRoads)

Ứng Dụng Dừng Trong Tình Huống Khẩn Cấp



CodeRED cảnh báo quý vị về các trường hợp khẩn cấp và các sự cố cộng đồng quan trọng ở Quận Washington khi chúng đang xảy ra.



PulsePoint trao quyền cho các cá nhân có khả năng hỗ trợ cứu sống cho các nạn nhân bị ngừng tim.



Hội Chữ Thập Đỏ Cứu Trợ Khẩn Cấp Hoa Kỳ cho phép quý vị theo dõi tình trạng tại khu vực của mình hoặc khu vực của những người thân yêu, kiểm tra xem những người thân yêu có an toàn không và cho họ biết quý vị có an toàn không.



Nextdoor Hãy sử dụng Nextdoor để nhận được thông tin về những gì đang xảy ra trong khu vực của quý vị. Quận Washington và các thành phố đều chia sẻ thông tin quan trọng trên Nextdoor.



FEMA cung cấp thông báo nhanh chóng và đáng tin cậy về thời tiết khắc nghiệt cho tối đa năm địa điểm trên toàn quốc. Bao gồm thông tin an toàn và lời khuyên để chuẩn bị sẵn sàng.

Nhắn tin nên được ưu tiên sử dụng

Trong khi xảy ra thảm họa, chỉ gọi điện thoại cho các mục đích khẩn cấp, chẳng hạn như gọi 911 để được giúp đỡ - còn lại hãy sử dụng tin nhắn. Tin nhắn văn bản thường sẽ có được gửi đi khi đường dây điện thoại bận. Nếu quý vị không thể gọi 911 do đường dây bận, hãy cố gắng nhắn tin tới 911 (www.bit.ly/1sNGMRc).

Cảnh Báo Khẩn Cấp Không Dây (Wireless Emergency Alerts, WEA)

Điện thoại di động của quý vị có thể cảnh báo quý vị về thời tiết nguy hiểm, trẻ em mất tích và các tình huống nguy cấp khác bằng Cảnh Báo Khẩn Cấp Không Dây. Nhớ đảm bảo tính năng này được bật trên điện thoại của quý vị.

Kết nối với thông tin chuẩn bị sẵn sàng

Take5toSurvive.com là nguồn thông tin về phòng chống thiên tai của chúng tôi tại Quận Washington. Quý vị sẽ tìm thấy các tờ rơi, các dự án chuẩn bị sẵn sàng trong năm phút và rất nhiều thông tin về công tác phòng chống thiên tai hữu ích.

Ready.gov là một trang web chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp quốc gia với rất nhiều thông tin chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thảm họa. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin về các mối nguy hiểm, các công cụ lập kế hoạch khẩn cấp và tài nguyên cho mọi người.

RedCross.org có nhiều thông tin chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp hữu ích, liên kết đến các sự kiện địa phương và các lớp kỹ năng ứng phó thảm họa, khả năng quyên góp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và nhiều nội dung khác.

Kết nối với thông tin theo thời gian thực

Thông tin dự báo thời tiết khi quý vị ở bất cứ nơi đâu

Mobile.weather.gov được cung cấp bởi Cơ Quan Dự Báo Thời Tiết Quốc Gia. Trang web thân thiện với thiết bị di động này có thông tin thời tiết theo thời gian thực (bao gồm theo dõi và cảnh báo thời tiết khắc nghiệt) và dự báo thời tiết cho khu vực địa phương.

Thông tin theo thời gian thực tại nhà

Đài Dự báo Thời tiết NOAA là một nguồn cảnh báo thời tiết khắc nghiệt theo thời gian thực cũng như các điều kiện nguy hiểm khác tại địa phương. Đài phát thanh này sử dụng công nghệ vị trí để đảm bảo quý vị chỉ nhận được cảnh báo cho khu vực của quý vị.

Hệ thống thông báo cộng đồng

PublicAlerts.org cho phép quý vị đăng ký nhận thông báo khẩn cấp cho nhà, trường học hoặc nơi làm việc ở Quận Washington. Quý vị có thể chọn nhận thông báo bằng cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc email.

Kết nối với mọi người và cộng đồng của quý vị

Có nhiều cách để kết nối với những người có tư duy luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khác. Quận Washington tổ chức các đội Citizen Corps và các chương trình liên kết là những cách tuyệt vời để tình nguyện và tham gia cộng đồng.

Nhiệm vụ của Citizen Corps là khai thác sức mạnh của mỗi cá nhân thông qua giáo dục, đào tạo và dịch vụ tình nguyện để làm cho các cộng đồng an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các mối đe dọa khủng bố, tội phạm, các vấn đề sức khỏe cộng đồng và thảm họa. Các chương trình mang đến cơ hội tình nguyện và tham gia bao gồm Dịch Vụ Khẩn Cấp Qua Vô Tuyến Nghiệp Dư, Đội Ứng Phó Khẩn Cấp Cộng Đồng

Hãy cùng tham gia Các Chương Trình Tình Nguyện tại Quận Washington



Dịch Vụ Khẩn Cấp Qua Vô Tuyến Nghiệp Dư
washcoares.org



Đội Ứng Phó Khẩn Cấp Cộng Đồng
www.bit.ly/2QhwAN8



Cơ Quan Y Tế Dự Phòng
www.bit.ly/2ZjHllr



Tổ chức Giám Sát Láng Giềng Quốc Gia
www.bit.ly/2Z4pLGO